

# 4 Thái Bình

## SẴN SÀNG ĐIỀU ĐỘNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là chỉ đạo của động chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Trường Đại học Y Dược Thái Bình sáng ngày 12/3 về phương án huy động lực lượng sinh viên năm cuối khóa học và sinh viên chuyên khoa tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Để phòng, chống dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, tuyến tỉnh đã tổ chức 2 khu cách ly tập trung với quy mô tối đa 700 người, khi vượt quá số lượng sẽ thực hiện cách ly tại 3 khu mới, đáp ứng cách ly cho 1.900 người. Mỗi huyện, thành phố đã chủ động bố trí 2 khu cách ly tập trung, quy mô tối đa 150 người/khu, đáp ứng cách ly cho 2.400 người; trong trường hợp cần thiết, tùy điều kiện thực tế sẽ trung dụng thêm các khách sạn, trường học tại địa phương mở rộng khu cách ly. Tại tuyến xã, phường, thị trấn có thể huy động một số địa điểm làm khu cách ly tập trung khi tuyến tỉnh, các huyện, thành phố quá tải.

Ngành Y tế với tổng nhân lực hiện có 7.528 người, bao gồm 5.183 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng cùng 2.345 nhân viên chuyên ngành khác đã huy động sẵn sàng và có thể tiếp nhận ngay nếu cần. Các đơn vị tập trung khi tuyến tỉnh, các huyện, thành phố quá tải.

Ngành Y tế với tổng nhân lực hiện có 7.528 người, bao gồm 5.183 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng cùng 2.345 nhân viên chuyên ngành khác đã huy động sẵn sàng và có thể tiếp nhận ngay nếu cần. Các đơn vị tập trung khi tuyến tỉnh, các huyện, thành phố quá tải.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tìm các phương án huy động nhân lực của Trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

nhấn mạnh: Những diễn biến phức tạp, có thể phát triển và lây lan trên diện rộng của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung sức, đồng lòng, đặt quyết tâm cao nhất, thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các kịch bản để ứng phó với các tình huống, diễn biến mới của dịch. Trong đó, chú trọng xây dựng kịch bản huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và nguồn nhân lực từ đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, giảng viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành y được trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.

Ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Thái Bình xây dựng phương án, tập trung vào các giai đoạn, các tuyến cơ thể, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tâm lý, tinh thần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Nghiên cứu, đề xuất tình về cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh hoạt, trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng được điều động.

Đề nghị Ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền chỉ đạo của tỉnh để mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nhận thức được yêu cầu, vinh dự và trách nhiệm vô hạn đối hoàn thành nhiệm vụ mà cả hệ thống chính trị y và nhân dân tin tưởng giao phó. Nhà trường cần chủ động lập phương án huy động lực lượng, trong đó tập trung vào nguồn nhân lực là sinh viên năm cuối khóa học, sinh viên chuyên khoa đang thực tập tại các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, sinh viên Y4, Y5, học viên sau đại học tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và khám chữa bệnh cho nhân dân ở các tuyến, riêng lực lượng giảng viên sẽ huy động trong tình huống phòng, chống dịch ở mức cao nhất;

phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền các địa phương, tạo điều kiện cần thiết về phương tiện, trang bị khi có yêu cầu phân bổ lực lượng về các địa bàn thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, chủ động nghiên cứu, sẵn xuất các chế phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị, phác đồ điều trị hiệu quả, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh đóng

góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, chủ động cùng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

\* Sáng ngày 12/3, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tính đến 7 giờ ngày 12/3, Thái Bình có 52 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó 51 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 người đang cách ly, theo dõi y tế chờ kết quả xét nghiệm. 3 trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 đã được cách ly, theo dõi y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện. Theo nhận định của ngành Y tế, tại Thái Bình, nguy cơ xâm nhập, bùng phát dịch đã thường trực. Việc phát hiện nhanh trường hợp nguy cơ khó kiểm soát hơn...

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng với 10 đồng chí làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo còn có 37 đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất, kiến nghị từ các thành viên Ban Chỉ đạo, các huyện, thành phố, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh: Thời điểm này, công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới, nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Do đó, ngành Y tế cần tham mưu xây dựng kịch bản cụ thể theo các tình huống để chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung tuyên truyền phải sát thực tế, phù hợp với tình hình dịch hiện nay, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, người dân đều nắm bắt được tình hình, diễn biến của dịch trên bề giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh, không được chủ quan, lơ là những cũng không nên hoang mang, lo lắng mà phải luôn bình tĩnh, chủ động trong các tình huống; khi địa phương có người phải đưa đi cách ly tập trung cần thông báo đến cộng đồng dân cư để nhân dân biết, tránh hiểu nhầm, gây hoang mang. Làm tốt công tác tuyên truyền để mỗi người dân là những tuyến

truyền viên, giám sát viên, kịp thời phát hiện, khai báo khi khu dân cư có người có biểu hiện của dịch bệnh, có người đi từ nước ngoài, tỉnh ngoài về, người có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19; hạn chế tham gia các hoạt động đông người, đi nước ngoài, ra tỉnh ngoài vào thời điểm hiện nay; nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng, chống dịch vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm túc, trung thực, chính xác việc khai báo y tế để quản lý tốt nguồn lây nhiễm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung hoàn thiện các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện. Phân cấp khu cách ly tập trung của tỉnh là nơi cách ly những người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 (F1). Ngoài 2 khu cách ly tập trung đã có, trung dụng ký túc xá Trường Đại học Thái Bình và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình với 900 giường và Trường Đại học Y Dược Thái Bình trong trường hợp cần thiết. Các trường có trách nhiệm tổ chức tổng vệ sinh, lên kế hoạch mua sắm vật tư thiết yếu, sẵn sàng đưa vào phục vụ cách ly. Trách nhiệm quản lý các khu cách ly tập trung của tỉnh tại các cơ sở quản lý do Bộ CHQS tỉnh đảm nhiệm; tại các trường do lãnh đạo đơn vị phân công. Sở Y tế có trách nhiệm cử cán bộ y tế tham gia chăm sóc sức khỏe người cách ly. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh bảo đảm an toàn cho khu cách ly. Các đơn vị quản lý chuẩn bị khu phục vụ ăn uống cho người cách ly. Khu cách ly tập trung các huyện, thành phố thực hiện cách ly những người tiếp xúc gần với F1 (F2). Địa điểm cách ly do các huyện, thành phố bố trí. Giao chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý các khu cách ly của huyện, thành phố, cử cán bộ chăm sóc y tế, phục vụ chu đáo việc ăn ở, sinh hoạt cho người cách ly, bảo đảm an toàn khu cách ly. Những người tiếp xúc gần với F2 trở đi thực hiện theo dõi sức khỏe tại gia đình, giao chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.

Về chế độ cho người cách ly, với những người được Quan khu 3 đưa về, tỉnh hỗ trợ 23.000 đồng/người/ngày; những người dẫn đưa vào cách ly tập trung hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày. Ở khu cách ly tập trung của huyện, thành phố do ban chỉ đạo của huyện, thành phố quyết định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cho người cách ly. Tùy tình hình thực tế, các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ tại khu cách ly. Sở Tài chính, Sở Y tế phối hợp tham mưu chế độ đối với người nước ngoài bắt buộc phải cách ly, thống nhất cách ly tại khách sạn Sông Trà (thành phố Thái Bình).

**TRINH CƯỜNG - HOÀNG LANH**

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu ngành Y tế khẩn trương xây dựng phương án điều trị tập trung khi có dịch xảy ra. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Khu và khám điều trị chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng khi dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tiếp nhận điều trị, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt để sẵn sàng vận hành ngay các cơ sở điều trị tập trung khi có dịch xảy ra.

Về nhân lực phục vụ công tác điều trị trong phòng, chống dịch, tỉnh dự kiến sẽ huy động hơn 1.000 y bác sĩ, sinh viên năm cuối Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ngành Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng nhân lực cụ thể trong từng tình huống dịch, trình Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt. Các trường chủ động lập danh sách những người tham gia phòng, chống dịch. Về trang thiết bị, vật tư phục vụ điều trị, ngành Y tế khẩn trương lên phương án báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. Triển khai việc đeo khẩu trang bắt buộc đối với một số trường hợp (theo Quyết định số 43/QĐ-BCĐ, ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19); khẩu trang sẽ được bán với giá hỗ trợ; các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang đối với những trường hợp này.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Công an tỉnh tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, phối hợp với các ngành, địa phương có biện pháp quản lý, theo dõi sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc phòng, chống dịch tại các trường. Các đoàn kiểm tra phòng, chống dịch của tỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong phòng, chống dịch tại cơ sở, kịp thời để xuất những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo không đi công tác nước ngoài, không đi đến các tỉnh, thành phố có dịch trong thời điểm này; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện thực hiện kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn tay cho cán bộ, nhân viên, khách ra vào cơ quan. Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình sẵn xuất dung dịch rửa tay sát khuẩn cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Mỗi sở, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; vừa tổ chức phòng, chống dịch vừa chỉ đạo duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

**TRINH CƯỜNG - HOÀNG LANH**

chuyên môn, địa phương điều chỉnh phù hợp về cơ cấu mùa vụ; rà soát xây dựng, phát triển các vùng sản xuất đối với sản phẩm xuất khẩu chủ lực; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản, chế biến; bảo đảm nguồn cung thuốc bảo vệ thực vật, phân bón... Kiểm soát tốt dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn trong chăn nuôi; tập trung phát triển các đối tượng thủy sản chủ lực. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từng bước giảm dần mức độ phụ thuộc vào một thị trường; chuẩn bị sẵn cả phương án, kịch bản như cấu nông sản, thủy sản của nhiều địa phương có dịch Covid-19 sẽ tăng cao sau khi hết dịch.

## THỨC ĐẨY SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Năm 2020 ngành Nông nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn từ khí hậu, dịch bệnh: hạn hán, xâm nhập mặn; bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát; thị trường nhiều mặt hàng nông sản vẫn có xu hướng giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại... Để vượt trong dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ lây lan ra diện rộng.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu những tháng còn lại của năm 2020: sản lượng lúa đạt 43,4 triệu tấn, rau màu đạt

14 triệu tấn, tổng sản lượng thịt các loại 5,8 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt 8,5 triệu tấn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Để đạt được những mục tiêu về sản lượng đề ra ở trên, toàn ngành phải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng thời các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thị trường tiêu thụ và xuất khẩu. Trước mắt, chỉ đạo các cơ quan

# Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020

## ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp, cải tạo đường 217 (ĐT.396B) giai đoạn 2 từ cầu quốc lộ 10 đến quốc lộ 39 đoạn trên địa bàn xã Đông Tân (Đông Hưng). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt, tổng chiều dài tuyến đường 8,54km, quy mô đường cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư 418,5 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tuyến đường đi qua địa phận 6 xã của huyện Đông Hưng với tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 24ha. Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Đông Hưng đã bàn giao 8,2km mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện đơn vị thi công đang triển khai thi công phần mặt bằng đã được bàn giao trên tuyến, phần xây lắp đã được thực hiện có giá trị ước đạt khoảng 125 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện còn một số vướng mắc ở đoạn thuộc địa bàn xã Đông Tân, phạm vi nút giao với đường ĐH53.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc giải phóng mặt bằng, trong tuần này phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu tiến hành thi công nốt đoạn đường còn lại. Đề nghị Sở Tài chính cấp ngay kinh phí để triển khai giải phóng mặt bằng cho phạm vi nút giao, bồi đắp các giai đnh trong diện phải di dời, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để bà con sớm bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh thống nhất cùng với địa phương hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bà con chưa bố trí được chỗ ở mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hỗ trợ người dân trong việc tháo dỡ nhà để sớm có mặt bằng sạch để triển khai thi công. Nếu để xảy ra chậm trễ trong giải phóng, bàn giao mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, người đứng đầu các đơn vị, địa phương liên quan phải chịu trách nhiệm trước tỉnh.

**ĐÀO QUYÊN**

## ĐẠI HỘI CÁC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ...

(*Tiếp theo trang 1*)

có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thụy Duyên đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt hơn 74 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, không còn hộ cận nghèo; hàng năm có 5/7 chi bộ trở lên đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

\* Sáng ngày 12/3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

Hiện nay, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed có 134 đảng viên, chiếm 44% lao động của Công ty. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty, đến nay, diện tích sản xuất giống các loại của ThaiBinh Seed bình quân đạt 5.600ha/năm, tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ. Sản lượng giống thu mua bình quân đạt 20.000 tấn/năm. Tổng lượng hàng hóa bán ra cả nhiệm kỳ đạt 98.000 tấn. Doanh thu tăng 23% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 - 11,5 triệu đồng/tháng. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã nghiên cứu, chọn tạo thành công và được công nhận 9 giống mới. Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ được xếp loại chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 40% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng bình quân 5 - 6%/năm. Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong 5 năm tới đề nghị công nhận từ 4 - 5 giống mới. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 11,5 - 12 triệu đồng/tháng. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 70% chi bộ trở lên đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa mới gồm 13 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công ty và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

\* Trong hai ngày 11 - 12/3, Đảng bộ xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hòa đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành và lĩnh vực phát triển bền vững. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 707,7 tỷ đồng, gấp 1,79 lần so với năm 2015; tốc độ tăng bình quân 12,15%/năm, tăng 1,28% so với mục tiêu đề ra. Đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,53%; văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 32 đảng viên mới, tăng 6,6% so với mục tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đông Hòa phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 12,6%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,1% trở lên; xã đạt tiêu chí trở thành phường; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiến tiến, xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025...

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG